



วันที่ 8 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสัญลักษณ์

เรียน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากการขายหุ้นทั้งหมดของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้แก่บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของเอช (ACE) และผู้ร่วมทุนไทย ในเดือนเมษายน พ.ศ 2557 ที่ผ่านมา และหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) ส่งผลให้ บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็น 93.03% ในปัจจุบัน

บริษัทมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น "บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)" มีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า "SAMAGGI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED"

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ชื่อย่อในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า "SMG" และมีตราสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏตามตัวอย่าง ดังนี้



2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่คือ เลขที่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ทปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-9100 โทรสาร 0-2955-0205 website: www.samaggi.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001510



สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ถือกรมธรรม์ออกโดยชื่อบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านที่มีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน และขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่านเช่นเดิมทุกประการ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-9100 กด 0 บริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการท่านดังเช่นที่ผ่านมาภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ใหม่นี้

ในโอกาสนี้บริษัทใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ